

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác trẻ em năm 2021

Thực hiện công văn số 689/UBND-KGVX ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác trẻ em năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2021, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền và lợi ích của trẻ em; tạo điều kiện cho trẻ em hòa nhập cộng đồng và bình đẳng về cơ hội phát triển; giúp trẻ em chủ động phòng ngừa trước các nguy cơ gây xâm hại; kịp thời phục hồi tinh thần cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị tổn hại trên địa bàn.

II. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, tỉnh về công tác trẻ em; kịp thời triển khai thực hiện tốt các nội dung về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em được quy định tại Luật Trẻ em; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 23/CTTTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em, vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Chủ động phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích.

3. Bảo đảm cơ cấu tổ chức quản lý Nhà nước về trẻ em và nhân lực thực hiện công tác trẻ em tại địa phương. Ưu tiên bố trí công việc hợp lý, có chính sách hỗ trợ người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã và phát triển mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại cộng đồng dân cư để thực hiện công tác bảo vệ trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em.

4. Bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của chương trình, kế hoạch hành động vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030. Vận động

và sử dụng hiệu quả, minh bạch nguồn lực đóng góp từ các tổ chức, cá nhân, kịp thời hỗ trợ, cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số. Ưu tiên bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cho trẻ em.

5. Đầu tư xây dựng, duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình về bảo vệ, chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông; phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; hỗ trợ trẻ em khuyết tật; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

6. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền, nghĩa vụ của trẻ em, đặc biệt là bảo vệ chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, bóc lột trẻ em; phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, xã, thị trấn; tổ chức trực tiếp đến hộ gia đình, các cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em và cộng đồng dân cư, tư vấn, hướng dẫn, giáo dục các nhóm đối tượng và kịp thời thông báo cho cộng đồng và xã hội biết các đối tượng có hành vi vi phạm xâm hại đến trẻ em.

7. Thường xuyên theo dõi, thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên đề về thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em, đặc biệt là triển khai Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định trách nhiệm của các ngành, các cấp, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện quyền, mục tiêu và giải quyết các vấn đề về trẻ em. Kiểm tra, rà soát các biện pháp bảo đảm môi trường sống an toàn, phòng ngừa bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục trẻ em và tai nạn thương tích, nhất là đuối nước trẻ em.

8. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp liên ngành thực hiện công tác trẻ em giữa các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước và cơ quan tư pháp trong phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp các vụ việc xâm hại và gây tổn hại khác cho trẻ em.

9. Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em, Tết Trung thu năm 2021 với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”. Tăng cường truyền thông, thực hiện biện pháp phòng ngừa, ứng phó để bảo vệ trẻ em trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có nguy cơ bùng phát.

10. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, đồng thời phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phản biện xã hội về thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em. Thực hiện và nhân rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến từng địa bàn dân cư; lồng ghép và triển khai thực hiện các chỉ tiêu về trẻ em vào tiêu chuẩn xét, đánh giá, công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em và xét đánh giá nông thôn mới, đô thị văn minh.

11. Duy trì thực hiện cơ sở dữ liệu về trẻ em. Thu thập thông tin, thống kê về tình hình trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị tai nạn thương tích. Tổng